

Lễ Bàn Giao Nhiệm Vụ Cho Tân Ban Thường Vụ Cộng Đồng Nhiệm Kỳ 2020-2023

Vào trưa ngày chủ nhật 4-10-2020 tại hội trường chùa Vạn Hạnh ở thành phố Almere, Ban Tổ Chức bầu cử đã tổ chức lễ bàn giao giữa cựu và tân Ban Thường Vụ Cộng Đồng.



Mặc dầu giữa mùa dịch bệnh, khoảng 30 đồng hương và đại diện hội đoàn đã không quản ngại đường xa đến tham dự buổi lễ bàn giao và ra mắt tân Ban Thường Vụ Cộng Đồng nhiệm kỳ 2020-2023.

Buổi lễ bắt đầu vào lúc 14g00, ông Nguyễn Minh Anh, tổng thư ký cộng đồng đã mời mọi người đứng lên chào cờ và tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh vì tự do và các đồng bào bảo vệ mình trên đường vượt thoát lao tù cộng sản cũng như các nạn nhân của dịch

bệnh corona Vũ Hán.

Bà Nguyễn Thị Như Tuyết đại diện Ban Bầu Cử đã thông báo nội dung chương trình về lễ bàn giao sau kết quả bầu cử tân ban thường vụ vào ngày 6-9-2020 tại thành phố Nieuwegein.

Tiếp theo đó, ông Đinh Ngọc Hiến trong ban bầu cử và cũng là người điều hợp buổi lễ đã mời ông Nguyễn Quang Kế, chủ tịch cộng đồng đương nhiệm lên phát biểu. Sau khi chào mừng mọi người đến tham dự buổi lễ cũng như cảm ơn hoà thượng Thích Minh Giác đã cho mượn hội trường để tổ chức buổi lễ. Ông chủ tịch cộng đồng cũng nêu lên tình trạng hacker xâm nhập trương mục Cộng Đồng và đánh cắp hầu hết số tiền trong trương mục. Ông đã khai báo cảnh sát và viết thư đến ngân hàng ING đòi bồi thường nhưng chưa được giải quyết.



Kế đến ông Nguyễn Hữu Phước, tân chủ tịch Cộng Đồng đã giới thiệu thành phần tân Ban thường vụ cộng đồng gồm:

Chủ Tịch: ông Nguyễn Hữu Phước
Phó chủ tịch nội vụ: ông Lưu Phát Tấn
Phó chủ tịch ngoại vụ: bà Nguyễn Thị Tuyết Lê
Tổng thư ký: ông Nguyễn Đắc Trung
Thủ Quỹ: ông Nguyễn Khai Trí



Mọi người trong hội trường đã nhiệt liệt chào mừng tân ban thường vụ cộng đồng bằng một tràng pháo tay.

Trong phần phát biểu của ông tân chủ tịch cộng đồng Nguyễn Hữu Phước, ông đã nêu lên việc sơ xuất của ông cựu chủ tịch Nguyễn Quang Kế và ông thủ quỹ Lê Thanh Sơn đã để Hacker xâm nhập trương mục cộng đồng tổng cộng 6 lần từ tháng 4 đến tháng 6 và lấy hầu hết số tiền trong trương mục Cộng Đồng và cho đến tháng 9, các thành viên khác trong ban chấp hành cũng như đồng hương mới



được thông báo trong ngày bầu cử tân ban thường vụ. Đây là việc làm mất uy tín cộng đồng và cũng là điều tạo ra khó khăn trước mắt cho tân ban chấp hành.

Ông cũng yêu cầu ông cựu chủ tịch và thủ quỹ làm sáng tỏ việc này, cũng như chịu trách nhiệm làm thất thoát tài sản cộng đồng.

Tiếp theo đó, hai đồng hương đã phát biểu ủng hộ tân ban chấp hành và yêu cầu việc thất thoát tài chánh cần được làm sáng tỏ.

Ông Lê Thanh Sơn thủ quỹ cộng đồng cũng trình bày về sự thất thoát tài chánh, nhưng chưa đáp ứng được những câu hỏi của đồng hương.

Ông Đinh Ngọc Hiền đề nghị việc này sẽ tiếp tục được làm sáng tỏ giữa cựu và tân ban thường vụ trong tương lai và thông báo đến đồng hương sau.

Sau đó buổi lễ bàn giao của Cộng Đồng đã diễn ra dưới sự chứng kiến của đồng hương.

Các vị cựu và tân chủ tịch cộng đồng đã đón nhận những bó hoa do ban bầu cử trao tặng.

Bà Nguyễn Thị Như Tuyết đại diện Ban Bầu Cử tuyên bố nhiệm vụ đã hoàn tất và giải tán Ủy Ban Bầu Cử.

Buổi lễ bàn giao ban thường vụ cộng đồng đã kết thúc lúc 17g00. Mọi người cùng dùng tiệc trà thân mật.

Thế Truyền tường thuật

